
รายงานประชุมฉบับรับรองแล้ว 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

คร้ังที่ 8/2560 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. นางปัจฉิมา  ธนสันติ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  กรรมการ 
3. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย   กรรมการ 
4. นางจิราพร  คูสุวรรณ   กรรมการ 
5. พลตรี ณัฏฐพัชร   สกุลรังสฤษฏ์  กรรมการ 
6. นายสิรินทร์  แก้วละเอียด   กรรมการ 
7. นายธนิต  ธงทอง    กรรมการ 
8. นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน   กรรมการ 
9. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศร  กรรมการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม  

1. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  กรรมการ (ติดภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายภราดร  หอมแย้ม  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ,  รักษาการ 
  รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 และ 
  รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 
2. นายปิยเกษตร  สุขสถาน  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง และรักษาการ 

รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2 
3. นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
4. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี 
5. นางสาวเพ็ญศิลป์  ทีฆะพันธ์ หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง  

 และการด าเนินงาน 
6. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการ 

หัวหน้างานคณะกรรมการ 
7. นายวัชนะ  บุญชัย  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

/8. นายคณิต... 
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8. นายคณิต  แวงวาสิต  นักวิชาการ 6 และรักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ 
 ขอนแก่น 

9. นายดนัย  สรรพศรี  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
10. นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง 
11. นายสมควร  สุขเอี่ยม  หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
12. นางสาวสินีนาถ  โหรหุตะ  หัวหน้างานบริการนักท่องเท่ียว 
13. นางศศิกาญจน์  ทองค า  หัวหน้างานพัสดุ 
14. นางพรพิมล  กล่ าแวววงศ์  หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล 
15. ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงศ์  โพธินาม นิติกร 6 
16. นางสาวสิริวรรณ   กันทา  พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ 
17. นางสาวชลธิชา   ไตรปิ่น  พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1) ในวันนี้ เวลา 09.09 น. คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ

มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์ณ บริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และชมนิทรรศการพรรณไม้เทิดพระนาม 
พรรณไม้พระราชทานนามและพรรณไม้ทรงโปรด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดง
นิทรรศการอาคารบลูแวนด้า  และเวลา 14.30 – 16.30 น. มีกิจกรรมคณะกรรมการฯ พบพนักงานและ
บุคลากร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ จึงขอให้ อ.ส.พ. ได้มีหนังสือเวียนเชิญให้พนักงานทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ หากท่านใดติดภารกิจ หรือไปราชการไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศขอให้มีหนังสือ
ช้ีแจง และผู้บังคับบัญชาลงนามก ากับด้วย และขอความร่วมมือให้พนักงานของ อ.ส.พ. ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการ อ.ส.พ. และ
พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน สร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร และได้มา
รับทราบนโยบายของคณะกรรมการ และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การตอบข้อสงสัย 
ช้ีแจงประเด็นต่างๆ ท่ีทุกท่านมีข้อสงสัยและซักถาม พูดคุยกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา จะเป็นการสร้างความ
เข้าใจกันอันดีร่วมกัน  

2)  ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าเอกสารรายละเอียดกิจกรรมพิเศษ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มาน าเสนอท่ีประชุม  รวมท้ังส้ินจ านวน 7   
กิจรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

/(2) กิจกรรม... 
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(2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 (ร่วมกับหน่วยงานภายนอก) ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

(3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) Love and Learn “สุขภาพดีตามวิธีพอเพียง” วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

(4) พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 วันท่ี 
4 สิงหาคม 2560 ณ หน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

(5) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

(6) งานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งท่ี 11 วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ณ สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

(7) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

3) การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับ
กิจกรรมในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 “งานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งท่ี 11 ระหว่างวันท่ี 9 – 14 
สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ องค์การฯ ได้ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้มีหนังสือถึงองค์การฯ ขอเชิญ
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานฯ ในวันท่ี 
11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบในภารกิจมารายงานในท่ีประชุมวันนี้ด้วย 

นายสมควร สุขเอี่ยม รายงานว่า จากการเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และการ
ประชุมสรุปการจัดเตรียมงานฯ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา ได้มีการสรุปและน าเสนอการจัดแสดง
นิทรรศการของแต่ละหน่วยงานร่วมจัด  และในส่วนของ อ.ส.พ. จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “สืบสานพระราช
ปณิธานพระมารดากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”  ในวันนี้จึงขอรายงาน  ผังการจัดงาน รูปแบบ
นิทรรศการเน้นพรรณไม้ในพระนาม และโครงการราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ รายละเอียดน าเสนอด้วย 
PowerPoint Presentation  

นางสาวสินีนาถ โหรหุตะ รายงานก าหนดการเบ้ืองต้น ดังนี้  
เวลา 16.00 น.  - รถยนต์พระท่ีนั่งถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

- เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
- มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ถวายพระกระยาหารเย็น 
- ประทับรถยนต์ไปยังพลับพลาพิธี 

(ช่วงพระราชพิธี) - เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมฝนหลวงและหน่วยงานต่างๆ 
10 หน่วยงาน และ 1 โครงการ 

- เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
/และ... 
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และส่ิงแวดล้อม (ทส.) ประมาณ 3 นาที (ปลัดฯ ทส. กราบบังคมทูลรายงาน) 
- ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ  
องค์การสวนสัตว์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีอธิบดี  ผู้อ านวยการฯ ของหน่วยงานกราบบังคับทูล
บรรยายสรุปหน่วยงานละประมาณ 3 นาที และรอรับเสด็จฯ ประจ าซุ้มละ 4 ท่าน และทรงวาดภาพด้วยสีน้ า
ภาพกล้วยไม้ “ฟ้ามุ่ย” ณ ซุ้มนิทรรศการของ อ.ส.พ. 

ในการนี้ จึงขอทราบรายช่ือคณะกรรมการ อ.ส.พ. และผู้บริหารฯ หรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ผู้ร่วมโต๊ะเสวย 1 ท่าน  ผู้ถวายรายงานในซุ้มของหน่วยงาน 4 ท่าน และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ท้ังหมดท่ีไปร่วมรับเสด็จฯ 

ประธานฯ แจ้งว่าร่วมรับเสด็จฯ และขอเชิญกรรมทุกท่าน และให้ อ.ส.พ. จัดท าบันทึก
สรุปข้อมูลให้ประธานฯ และกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการถวายรายงาน และให้จัดเตรียมกระเช้าผลิตภัณฑ์
ของ อ.ส.พ. และหนังสือของ อ.ส.พ. เพื่อเป็นของท่ีระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย 

ท่ีประชุมแจ้งรายช่ือคณะกรรมการ อ.ส.พ. ท่ีร่วมรับเสด็จฯ ดังต่อไปนี้ 1. นางปัจฉิมาฯ     
2. นายดุสิตฯ  3. นายจรูญ  4. นายสิรินทร์ฯ และกรรมการท่านอื่นให้รอการยืนยัน  

นางสาวสินีนาถฯ รายงานว่าจะประสานรายละเอียดให้ชัดเจนกับทางมูลนิธิฯ ในเรื่อง
เวลา ก าหนดการ การลงทะเบียน และนัดหมายเวลาการเดินทาง และแจ้งให้ทราบต่อไป 

4) ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 
ท่ีประชุมมอบหมายให้หัวหน้าสวนนโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ จัดท าตารางสรุป
การนัดหมายของคณะกรรมการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมตามวันต่างๆ อาทิเช่น วันท่ี เวลา  กิจกรรม สถานท่ีนัดหมาย 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  การแต่งกาย จุดนัดหมาย ฯลฯ ดังนี ้

4.1) วันท่ี 11 สิงหาคม 2560   
(1) การสัมมนา เรื่อง “ระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ” เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
โดยมี นายดุสิตฯ พร้อมด้วย นางสาวปัถวีฯ  นางสาวเสาวภาคย์ฯ เข้าร่วมงาน 

(2) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. โดยมี นางปัจฉิมาฯ  นายดุสิตฯ นายจรูญฯ  นายสิรินทร์ฯ และผู้บริหาร 
อ.ส.พ. เข้าร่วมรับเสด็จฯ 

4.2) วันท่ี 17 สิงหาคม 2560  
(1) ประชุมเจรจาต่อรองตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีนายสิรินทร์ฯ พร้อมด้วยรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. และรักษาการรอง ผอ.อ.ส.พ. 2 
และผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมด้วย  

(2) เข้าร่วมประชุมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายในการด าเนินงาน (Vision Meeting) 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

/รัฐวิสาหกิจ... 
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รัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสุริยะฯ นางจิราพรฯ นายสิรินทร์ฯ  นายธนิตฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม  
4.3) วันท่ี 18 สิงหาคม 2560  
(1) ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นางปัจฉิมาฯ พลตรี ณัฏฐพัชร
ฯ นายดุสิตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี อ.ส.พ. นางสาวเสาวภาคย์ฯ นายดนัยฯ  

5) มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาทบทวนกฎหมายล าดับรองขององค์การฯ ว่ามี
เรื่องใดท่ีควรจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง หรือก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายออกมาในปัจจุบัน 

6) มอบหมายให้นิติกรศึกษากรณีศึกษาจากค าพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อประมาณ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2560 มีค าส่ังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเลย-ล่าช้าในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากหน่วยงานท างานช้าหากมีความรับผิดในทางแพ่งใดๆ ต้องรับผิดชอบ จึง
ขอมอบให้ อ.ส.พ. น าไปพิจารณา พึงระวังเพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้น และให้นิติกรตรวจสอบ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหลือใช้จากการจัดงานนิทรรศการ ในกรณีน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ หรือน ามาแปลงสภาพใช้อีกครั้งควรด าเนินการอย่างไร  

7) โครงการความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ. :BEDO) 
สอบถามความก้าวหน้าการด าเนินการจัดเตรียมพื้นท่ีฯ และการเปิดโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะไปร่วม
พิธีเปิด ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ช่วงเดือนตุลาคม 2560 

นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี รายงานว่า
อยู่ระหว่างการประสานจัดท าโครงการ ซึ่งในเบ้ืองต้นทาง สพภ. อาจด าเนินการในลักษณะการจ้าง ท่ีปรึกษา 

นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย รายงานว่าในการจัดเตรียม
พื้นท่ีทางสวนฯ ได้ด าเนินการไปแล้วในเบื้องต้น จ านวน 20 ไร่ รวบรวมสายพันธุ์ ประมาณ 66 สายพันธุ์ 

การพิจารณา 
นายธนิตฯ ให้ข้อสังเกตว่าควรศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างและระเบียบฯ หรือ

การด าเนินการตามแนวทางเดิมท่ีองค์การฯ เคยปฏิบัติ เป็นต้น และมีความเห็นว่าควรด าเนินการโดยไม่ต้องรอ 
BEDO 

นายจรูญฯ มีความเห็นพ้องกับนายธนิตฯ ว่าควรด าเนินการในลักษณะคู่ขนาน ท้ังส่วน
ของ BEDO และในส่วนท่ีทางสวนฯ ด าเนินการเอง 

8) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการ 
ตามหนังสือท่ี กค 0819.2/3401 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจราย
ครึ่งปี ประจ าปีบัญชี 2560 ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. แจ้งให้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองแผนฯ พิจารณา เพื่อสรุปแจ้งคณะกรรมการ ต่อไป 

9) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 0201.1/
ว 404 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เรื่อง การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วน อ.ส.พ. มีก าหนดเป็นเวร 

/เฝ้า... 
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เฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 21.00 น.  ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. แจ้งว่า
กรรมการยินดีเข้าร่วม 5 ท่าน (นางปัจฉิมาฯ นายดุสิตฯ พลตรีณัฏฐพัชรฯ นางจิราพรฯ นางสาวสิริวรรณฯ) พร้อม
ด้วยผู้บริหารฯ นายปิยเกษตรฯ นางสาวรัชดาฯ และแจ้งรายช่ือกับรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. ติดตามการ
ด าเนินการแล้วรายงานความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ 

ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและได้จัดส่งรายงานการประชุมทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง ดังปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานประชุมฯ แล้ว มีข้อแก้ไข ดังนี้ 
หน้าท่ี 35 บรรทัดท่ี 8 – 9 มติท่ีประชุม ให้แก้ไขเป็น “1) เนื่องจากกรณีดังกล่าวในเนื้องาน

มีรายละเอียดเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากและเป็นเรื่องท่ีได้ด าเนินการมาก่อนท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้า
มารับผิดชอบ จึงมอบหมายให้นิติกรรวบรวมและสรุปเรื่องแล้วเสนอให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
พิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติก่อน   2) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้พิจารณาประเด็นตามข้อ 1) เรียบร้อยแล้ว ขอให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาต่อไป”    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งท่ี 
7/2560 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ตามท่ีมีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.   

1) ความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินของ อ.ส.พ. 
ข้อเท็จจริง 
1.1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ 

เลขานุการฯ รายงานว่ า ไ ด้ จัดท าหนั ง สือยื่นค าขอใช้พื้น ท่ี ส่ง ไปตาม
กระบวนการแล้ว หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

1.2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ 
เลขานุการฯ รายงานว่าตามท่ีได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความเห็นชอบไป

ยังกระทรวงฯ และทางกระทรวงฯ ได้มีหนังสือตอบกลับมาขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้ประสานให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้ว และหากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

/1.3) สวนพฤกษศาสตร์... 
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1.3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง รายงานว่าจากการ

ประสานความร่วมมือกับเทศบาลต าบลสุนทรภู่ เพื่อให้ช่วยประสานกับชุมชน จัดประชาคมขึ้น คาดว่าจะ
ก าหนดจัดขึ้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

1.4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
นายคณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น รายงานว่า

ได้จัดท าหนังสือยื่นขอใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ และทางจังหวัดขอนแก่นมีหนังสือแจ้งมายังหัวหน้าสวนฯ ตาม
หนังสือท่ี ขก 0020.4/21470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 แจ้งพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ฯ ท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่ต่ า
กว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 15 แห่ง เพื่อให้สวนฯ ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองท้องท่ี
ตรวจสอบความเหมาะสมของท่ีสาธารณประโยชน์โดยส านักงานท่ีดินในพื้นท่ีพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีดิน
และแผนท่ีต่อไป ท้ังนี้ จะได้ประสานกับทางจังหวัด หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เร่งรัดติดตาม และให้มา
รายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป  

2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากร  
ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการว่าอยู่ระหว่างด าเนินการขอ

อนุมัติโครงสร้างฯ รอร่างหนังสือและเอกสารประกอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อประกอบเรื่องขอความเห็นชอบส่งไปยัง 
สคร. และกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเข้าคณะรัฐมนตรี และจากข้อเสนอแนะท่ีประชุม มอบหมายให้นิติกรเตรียมยก
ร่างข้อบังคับฯ เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาต่อไป และเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ท่ี
ปรึกษาได้มีการช้ีแจงให้พนักงานต้ังแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปได้รับทราบในการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ 
หากกรณีโครงสร้างฯ ได้รับการอนุมัติแล้วจะขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในประเด็นเรื่องผลกระทบ
จากการปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อไป 

การพิจารณา 
ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ แล้วหากล่าช้าหรือยังไม่มีความคืบหน้าจะท าให้พนักงานทุกคนเสียสิทธิ์ และถือเป็นตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารด้วย จึงแนะน าให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการ โดยก าหนดกรอบเวลาด าเนินการจน
เสร็จส้ินกระบวนการ ท้ัง 2 เรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน  

นายสุริยะฯ อ้างเรื่องเดิมว่าโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง ก็ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว ท้ังนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ รวมท้ังโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนใหม่ ท่ี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และในการเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมั ติไปยัง
กระทรวงการคลัง ซึ่งก็จะต้องด าเนินการไปตามกระบวนการจนเสร็จส้ิน เป็นหน้าท่ีท่ีทางฝ่ายบริหารควรเร่ง
ด าเนินการ 

 
/นางสาววปัถวี... 
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รายงานประชุมฉบับรับรองแล้ว 

นางสาวปัถวีฯ รายงานว่าจะเสนอเรื่องท้ัง 2 เรื่อง ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณา 
ในวันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560 และจะส่งเรื่องฯ จากองค์การฯ ภายในวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2560 และช้ีแจง
เหตุท่ีล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบแก้ไขเอกสารประกอบเรื่องฯ  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการร่วมกันของผู้บริหารฯ 
คณะกรรมการตรวจรับ และท่ีปรึกษา 

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องท่ีก าหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินการของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเป็นการก าหนดเพื่อให้หน่วยงานมีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายภายในเวลาท่ีก าหนด  หากหน่วยงานด าเนินงานมุ่งเพื่อให้ได้คะแนนตามตัวช้ีวัดเพียงอย่างเดียว 
โดยไม่ค านึงถึงระบบการท างานและความว่องไวภายในเวลาท่ีก าหนด ก็จะไม่เกิดประสิทธิผลและเป็นเป้าหมาย
ท่ีไม่ถูกต้อง 

นางจิราพรฯ ให้ข้อสังเกตว่าการจัดท าเอกสารประกอบค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) เป็นข้อมูลท่ีมีความละเอียดพอสมควร คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ ได้มีการติดตามเร่งรัด 
และได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ด าเนินการตามกระบวนการส่งเรื่องขออนุมัติ หลังจาก
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว พร้อมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีปรึกษาว่าในการปรับปรุงแก้ไขใน
รายละเอียดค าบรรยายลักษณะงาน ให้อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการฯ ท่ีจะสามารถปรับแก้ไขได้ เพื่อความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการด าเนินงาน สามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดตามการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์
ขององค์กร เป็นต้น  ส าหรับในส่วนประเด็นรายละเอียดท่ีส าคัญท่ีอาจเกิดผลกระทบกับบุคคล ก็สามารถน ามา
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ได้ ดังนั้น จึงควรเร่งด าเนินการตามกระบวนส่งเรื่องขออนุมัติ และ
สาระส าคัญอยู่ท่ีการตรวจเอกสาร และส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ประธานฯ กล่าวเห็นพ้องกับนางจิราพรฯ และกล่าวว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ
พนักงานทุกคน ผู้บริหารฯ จะต้องใส่ใจและให้ความส าคัญ จึงขอมอบให้ ผอ.ส านักอ านวยการ เร่งรัดด าเนินการ 
ตามท่ีท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ แล้วส าเนาเรื่องฯ รายงานให้ประธานฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. และ ผอ.ส านัก
อ านวยการ รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ และให้มารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป 

3) การสรรหาต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560   

มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รอง ผอ.อ.ส.พ. จากมาตรฐานเดิมปี 2536 โดยให้เพิ่ม
คุณสมบัติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระยะเวลาในการครองต าแหน่งระดับ 9 ไม่น้อยกว่า  
1 ปี มอบหมายรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ท่ีปรึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งให้เรียบร้อยต่อไป และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป 

 
/การปรับปรุง... 
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รายงานประชุมฉบับรับรองแล้ว 

การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหา
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4) การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์/โครงการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ 

เลขานุการฯ รายงานว่าได้มอบหมายให้หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่งเร่ง
ด าเนินการ 

ส าหรับการความก้าวหน้าการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้ลงพื้นท่ีส ารวจ
เส้นทางและความพร้อมในการด าเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ มีรายงานใน
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้จัดท า
แผนการด าเนินการ และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

5) กรณีปัญหาการด าเนินการขององค์การฯ ที่อยู่ในการพิจารณาของ ปปช. และ สตง.   
เลขานุการฯ รายงานว่าอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปปิดเรื่องจากการด าเนินการของ

คณะกรรมการสอบสวน จ านวน 17 ค าส่ัง และกรณีการด าเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเท่ียว 
(อาคารบลูแวนด้า) ทางกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาแล้วซึ่งจะได้ด าเนินการสรุปปิดเรื่อง
ต่อไป ส าหรับกรณีการด าเนินกิจการศูนย์ฝึกอบรม ส่งมอบเอกสารให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6) การจัดท าสายล่อฟ้า 
เลขานุการฯ รายงานว่าอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจ้างออกแบบระบบป้องกัน

ฟ้าผ่าฯ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ  
นางศศิกาญจน์  ทองค า หัวหน้างานพัสดุ รายงานท่ีประชุมว่าตามท่ีองค์การฯ ได้มี

หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2560 ทางส านักโยธาฯ ได้เข้ามาส ารวจพื้นท่ีแล้ว และขอให้องค์การจัดส่งแบบก่อสร้าง Canopy Walks 
ท้ังหมดเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ งแล้วจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ท้ังนี้  ตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556     
ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2536 เกี่ยวกับ
การจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร ตามหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของ
ส่วนราชการ ซึ่งก าหนดว่า กรณีท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการท่ีขอความร่วมมือ (กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นท่ีมีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง) ว่าไม่สามารถ
ด าเนินการออกแบบก่อสร้างให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายในเวลา 15 วัน ให้ทวงถามทันที และเมื่อ 

/พ้นก าหนด... 
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รายงานประชุมฉบับรับรองแล้ว 

พ้นก าหนด สิบห้าวันนับจากวันท่ีทวงถามและยังไม่ได้รับค าตอบ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจ้างเอกชน
เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารโดยด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้เร่งรัดด าเนินการต่อไป 

7) การทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
เลขานุการฯ รายงานว่าจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแบบ

ประเมินผลตนเองแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามท่ี
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ และมอบหมายให้งาน
คณะกรรมการรับไปด าเนินการและน าไปประมวลผลแล้วน ามารายงานผลการประเมิน น าเสนอในการประชุม
ครั้งนี้ ในเรื่องเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

8) รายงานการตรวจสอบงบการเงินองค์การฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เลขานุการฯ รายงานว่าองค์การฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ี
ได้มีข้อสังเกตของ สตง. แล้ว หากมีความก้าวหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป  

ประธานฯ เสนอแนะให้จัดท าหนังสือแจ้งการด าเนินการของ อ.ส.พ. ไปยังส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

9) การเลื่อนระดับของพนักงาน 1 – 5  
เลขานุการฯ รายงานว่าจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับทราบการเสนอ

เล่ือนระดับพนักงาน และมอบให้ส านักอ านวยการไปศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเล่ือนระดับพนักงาน
ในระดับ 1 – 5 ท่ีผู้อ านวยการก าหนดไว้เดิม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม แล้วน ามาเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ในการประชุมครั้งนี้น ามาเสนอในเรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระท่ี 3.2 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

10) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
ข้อเท็จจริง 
10.1) ในการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ

มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะท่ีประชุมไปด าเนินการ จ านวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(1) การแต่งต้ังผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.ส.พ. ได้เสนอเรื่องถึง

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยแล้ว และขอให้ อ.ส.พ. ประสานให้
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าพบ รมว.ทส. เพื่อน าเรียนเรื่องดังกล่าว และให้ อ.ส.พ. จัดท าสรุปประวัติของผู้ท่ี 

/ได้รับ... 
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ได้รับการเสนอแต่งต้ังฯ และจัดท า Time frame ด าเนินการแต่งต้ังฯ ให้เร็วขึ้น  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.         
ได้มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนรับไปด าเนินการ 

(2) นางสาวนุชรี นอแสงศรี พนักงานบริหาร 7 ขอย้ายกลับไปปฏิบัติงาน ณ 
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2560  ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไป
พิจารณา และสรุปปิดเรื่องภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560   รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการ 

(3) ได้รับทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างของลูกจ้างในสังกัดส านักพัฒนาธุรกิจ ท้ังนี้ ได้ทราบใน
เบ้ืองต้นจากรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ว่าเป็นการจ้างเหมาบริการก าหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ตามสัญญา มี
คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา 07.00 – 
18.00 น. แต่ลูกจ้างผู้ร้องเรียนมาปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ทางคณะกรรมการฯ จึงเสนอตัดค่าจ้าง องค์การฯ 
ตักเตือนการปฏิบัติตามสัญญาหากผิดสัญญาอีกจะเลิกสัญญา  และทางส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มอบหมายผู้ตรวจราชการ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  มอบให้
รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการด้วย  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 (4) กรณีเรื่องร้องเรียนของอดีต ผอ.อ.ส.พ. มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. 
มอบหมายให้นิติกร รวบรวมและสรุปปิดเรื่องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560  ก่อนด าเนินการแต่งต้ัง
และด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการฯ ผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ังฯ ใหม่  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมาย
ให้นิติกรรับไปด าเนินการต่อไป 

(5) เรื่องการขออุทธรณ์ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2559 ตามท่ี อ.ส.พ. 
ได้จัดท าหนังสือฯ ไปยัง สคร. (หนังสือท่ี ทส 1200/595 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560) ขอให้ อ.ส.พ. ติดตาม
ผลการขออุทธรณ์ต่อไป  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนรับไปด าเนินการติดตามแล้ว
ทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน (Sub PAC) 

10.2) ท่ีประชุมมีข้อส่ังการและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.
อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้   

(1) ให้ อ.ส.พ. รายงานความก้าวหน้าการจัดท า MOU กับสวนพฤกษศาสตร์
สิงคโปร์ ในการประชุมครั้งหน้า  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้ ผอ.ศวส. รับไปด าเนินการ ซึ่งจะมีการลง
นามในช่วงการประชุม Flora of Thailand ณ จังหวัดกระบี่ 

(2) ให้ อ.ส.พ. รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีจัดขึ้น ณ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ สาขา  โดยแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมของ อ.ส.พ. ในวันดังกล่าวต่อไป  รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้
ส านักอ านวยการรับไปด าเนินการ 

(3) ให้ อ.ส.พ. เร่งด าเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราช
ด าเนินฯ ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “เส้นทางกระสุนพระอินทร์” ให้แล้วเสร็จในเดือน 

/ตุลาคม... 
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ตุลาคม 2560 รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้รักษาการรอง ผอ.อ.ส.พ. 2 รับไปด าเนินการ  
(4) ให้ อ.ส.พ. เตรียมด าเนินการเรื่องการครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง

ของคณะกรรมการฯ ท่ีใกล้จะครบก าหนดวาระ 2 ปี  และการเสนอแต่งต้ังกรรมการแทนนางจิราพรฯ ท่ีพ้น
จากต าแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ 65 ปี (วันท่ี 22 กันยายน 2560)  โดยใหเ้ตรียมการเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 และเห็นควรให ้อ.ส.พ. แต่งต้ัง
นางจิราพรฯ เป็นท่ีปรึกษาในคณะอนุกรรมการฯ ท่ีท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการอยู่  
รวมทั้งในเรื่องท่ีนางจิราพรฯ มีความเช่ียวชาญ  และรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

10.3) ท่ีประชุมรับทราบผลด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ท้ัง 
8 คณะฯ ท่ีน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะท่ีประชุมไป
ด าเนินการต่อไป 

การพิจารณา 
ประเด็นใน ข้อ 10.1)  (3)  เรื่องร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างของลูกจ้างในสังกัดส านักพัฒนาธุรกิจ  นายดุสิตฯ มี
ข้อสังเกตประเด็นข้อร้องเรียนของลูกจ้างฯ ขอให้สรุปเรื่องตามหนังสือฯ และประเด็นผู้ตรวจราชการ เข้ามา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีประเด็นท่ีมอบให้รักษาการผู้อ านวยการฯ ด าเนินการอย่างไร หรือองค์การฯ ได้
ด าเนินการอย่างไร เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะของท่ี
ประชุมไปด าเนินการ และติดตามการด าเนินการ แล้วน ามารายงานผลให้ทราบต่อไป 

3.2  การเลื่อนระดับพนักงาน 1 – 5 
เรื่องเดิม 
ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560   

ท่ีประชุมมีมติรับทราบการเสนอเล่ือนระดับพนักงาน 1 – 5 จากการเสนอของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ใน
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560  ตามท่ีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
เสนอว่าการเล่ือนระดับของพนักงานประจ าปีงบประมาณ  2560  ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จึงมีมติมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ เร่งด าเนินการ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการผู้อ านวยการ ในการลงนามการเล่ือน
ระดับพนักงาน 1 – 5  และให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ส่วนระดับอื่นให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1) เนื่องจากการเล่ือนระดับของพนักงานในระดับ 1 – 5 เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

ตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน 
พ.ศ. 2537 ข้อ 13 จึงควรยึดตามระเบียบข้อบังคับฯ ท่ีมีอยู่เดิม และหากเป็นการเล่ือนไหลการด าเนินการ
สามารถด าเนินการได้ทันทีตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   

/2) การเล่ือน... 
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2) การเล่ือนระดับของพนักงานประจ าปีงบประมาณ 2560 หากเป็นการเล่ือนไหลตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเล่ือนระดับ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ถือเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้ของพนักงาน จ านวน 44 
ราย และไม่ส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ก็ควรด าเนินการได้ทันที   ส าหรับในกรณีผู้ท่ีลา
ศึกษาต่อ 2 ราย และผู้ท่ีไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จ านวน 1 ราย ควร
ตรวจสอบข้ันเงินเดือนท่ีได้รับอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาเล่ือนระดับหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีก าหนดก็ควรได้รับสิทธิ์นั้นด้วย และผู้ท่ีไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นติดต่อกัน 3 ปี 
หากมีประเด็นเรื่องวินัยผู้บริหารควรพิจารณาด าเนินการต่อไป  

3) ตามค าส่ังองค์การฯ แต่งต้ังให้รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็น
ผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ยกเว้นการแต่งต้ังโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ เรื่องดังกล่าวจึงน ามาเสนอขอความเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการผู้อ านวยการ ในการลง
นามการเล่ือนระดับพนักงาน 1 - 5  ประจ าปี 2560 และให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

4) ท่ีประชุมมอบหมายให้ส านักอ านวยการไปศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเล่ือน
ระดับพนักงานในระดับ 1 – 5 ท่ีผู้อ านวยการก าหนดไว้เดิม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม แล้ว
น ามาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
นางสาวปัถวี  แสงฉาย ผอ.ส านักอ านวยการ รายงานท่ีประชุมว่าส านักอ านวยการได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจ า อ.ส.พ. แบ่งตามระดับ
โดยมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2554 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 และตามมาตรฐานการ
เล่ือนระดับตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2551 จึงขอรายงาน
ว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ัง เล่ือนขั้น
เงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพนักงาน จ านวน 44 ราย เป็นไปตาม
เกณฑ์และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ คืออัตราเงินเดือนและจ านวนปีท่ีครองถึงตามเกณฑ์ แต่ต้องผ่านการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีพนักงานจ านวน 2 รายท่ีไม่ผ่านการประเมิน รวมท้ังพนักงานท่ีลาศึกษาต่ออีก 1 ราย 
จึงท าใหพ้นักงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเล่ือนระดับจาก 4 ไป 5 จ านวน 41 ราย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการเบิก
จ่ายเงินแต่ประการใด 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งต้ัง 

เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 ผู้อ านวยการมีอ านาจบรรจุ แต่งต้ัง พนักงานให้
ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่ระดับ 8 ลงมาได้ทุกต าแหน่ง 

2) มาตรฐานการเล่ือนระดับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในคราว
ประชุมครั้ง ท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2551 พิจารณา จากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ 
ความสามารถในการท างาน ระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

/(1) ข้อก าหนด... 
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(1)  ข้อก าหนดโดยวุฒิการศึกษา 
(2)  ข้อก าหนดจ านวนปีของการท างาน  
(3)  การเล่ือนระดับต าแหน่ง ระดับ 1 – 5 เป็นต าแหน่งระดับควบ (Deep Class) 

ให้เล่ือนได้ภายใต้เงื่อนไขการประเมินและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ 
3) ค าส่ังคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ค าส่ังท่ี 1/2560 เรื่อง แต่งต้ัง

รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  “...ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เป็นผู้บริหารกิจการของ   
อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด ยกเว้นการแต่งต้ัง
โยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์...” 

จึงขอน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการ ผอ.
อ.ส.พ. ในการเล่ือนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จ านวน 41 ราย โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว และได้สอบถามประเด็นผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนว่า

มิได้มีผลกระทบแต่อย่างใด ในการเล่ือนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จ านวน 41 ราย ตามท่ีน าเสนอ 
และให้ข้อสังเกตว่ากรณีท่ีมีการพิจารณาให้ผู้ท่ีมิได้รับการเล่ือนระดับ ขอให้ อ.ส.พ. ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง มีหลักเกณฑ์การประเมินท่ีโปร่งใสชัดเจน และพิจารณาด าเนินการโดยยุติธรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นอ านาจของรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ในการออกค าส่ังเล่ือนระดับ
พนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จ านวน 41 ราย โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ตามท่ีฝ่าย
บริหารฯ น าเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1 การพิจารณากรอบวงเงินการเลื่อนขั้นประจ าปี 2561  
เรื่องเดิม 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบขั้น 

โดยคณะรัฐมนตรีก าหนดวงเงินการพิจาณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ไม่เกินร้อยละ 6.5  
ของจ านวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ไม่รวมเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าของผู้ท่ีเกษียณอายุ เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของผู้มีเงินเดือนเต็มข้ันสูงสุด เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าของผู้ท่ีถูกสอบสวน และเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของอัตราว่าง 

ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานท่ีประชุมว่าการเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจ าปี 2561 มี

การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดแบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักขึ้นไป โดยต้องได้รับความ 
/เห็นชอบ... 
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เห็นชอบของคณะกรรมการองค์การฯ กรอบวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของ
จ านวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี จ านวนเงิน 237,132.90 บาท เล่ือนขั้น
ปกติคนละหนึ่งขั้นใช้เงิน 233,510 บาท คงเหลือวงเงินเล่ือนเกินกว่า 1 ข้ันจ านวน 3,622.90 บาท  

1.2) กลุ่มพนักงาน ระดับ 1 - 8 และลูกจ้างประจ า กรอบวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจ าปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 6.5  ของจ านวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปี จ านวนเงิน 3,755,224.10 บาท เล่ือนขั้นปกติคนละหนึ่งขั้นใช้เงิน 3,745,410.00 บาท 
คงเหลือวงเงินเล่ือนเกินกว่า 1 ข้ันจ านวน 9,814.10 บาท 

2) แนวทางปฏิบัติของปีท่ีผ่านมา การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานและ
ลูกจ้างประจ า องค์การฯ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาก าหนดสัดส่วนของแต่ละส านักและหน่วยงาน
ท่ีสังกัดผู้อ านวยการ ร้อยละ 6.5 กรณีมีเศษให้เป็นอ านาจพิจารณาของผู้อ านวยการ และน าผลของการ
พิจารณาความดีความชอบโดยผู้บังคับบัญชา มาใช้พิจารณาประกอบการน าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน  

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2538 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้น

เงินเดือนประจ าปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม โดยก าหนดวงเงินส าหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจ านวนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  
โดยให้อัตราร้อยละของการได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ให้พนักงานผู้น้อยได้รับในสัดส่วนท่ีสูง
กว่าพนักงานผู้ใหญ่ โดยให้ฝ่ายบริหารท าความตกลงกับผู้แทนฝ่ายพนักงาน ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ซึ่งเป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร.0201/7447 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2538   

2) ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ
แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537  ข้อ 24 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติให้เล่ือนขั้น
เงินเดือนของพนักงานประจ าปีได้ทุกต าแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานช้ันรองผู้อ านวยการ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส านัก หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน   

จึงขอน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พิจารณาความดี

ความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561  
2) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการก าหนดกรอบวงเงนิในการเล่ือนขั้นเงินเดือนของ

พนักงานในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งตามส านักหรือแบ่งตามกลุ่มระดับต าแหน่ง 
การพิจารณา 
ประธานฯ กล่าวว่าควรยึดตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเดิมในการพิจารณาประกอบ

กรอบวงเงินเล่ือนขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ เพราะโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติ  
จึงขอให้ผู้บริหารฯ ช่วยกันผลักดัน ติดตาม เร่งด าเนินการโดยด่วน   

/นายดุสิตฯ... 
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นายดุสิตฯ มีข้อสังเกตว่า 1. กรอบวงเงินท่ี อ.ส.พ.ได้รับจัดสรรจ านวนเท่าใด จึงควร
อนุมัติไม่เกินกรอบวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติ  2. มติคณะรัฐมนตรีท่ีใช้ประกอบการพิจารณาเป็นฉบับท่ีใช้อยู่
ปัจจุบันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือไม่ 3. การพิจารณาก าหนดกรอบวงเงินในการเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ตามท่ีได้น ามาเสนอโดยก าหนดเป็น
สัดส่วนร้อยละของจ านวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีส าหรับ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนหรือไม่มีผลก าไร ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะต้องน าไปด าเนินการและพิจารณาตามเกณฑ์
การประเมินหรือผลงานของแต่ละบุคคลต่อไป 

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานท่ีประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ส.พ. อยู่ในเกณฑ์ได้
วงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนได้ ร้อยละ 6.5 องค์การฯ จึงขอรับจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 6.5 และงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณในอัตรา ร้อยละ 6 

ประธานฯ กล่าวว่าการพิจารณาขึ้นขั้นควรจะต้องอยู่ในกรอบวงเงินตามท่ีเราได้รับการ
จัดสรร และในส่วนการพิจารณาด าเนินการมอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ตามหลักเกณฑ์ กติกาของหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานการปฏิบัติงาน 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าอาจจะมีความสับสน เพราะมีตัวเลขกรอบวงเงินร้อยละตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี กับตัวเลขร้อยละของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือน
ขั้นเงินเดือนประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี 

นางพรพิมล กล่ าแวววงศ์ หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล รายงานว่าตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือน
ขั้นเงินเดือนประจ าปีให้อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกินร้อยละ 7.5 ของจ านวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง
ท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลก าไร และไม่เกินร้อยละ 6.5 ของเงินเดือนค่าจ้าง
ของพนักงานและลูกจ้างท่ีมีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีผลก าไรหรือขาดทุน 

นายสุริยะฯ กล่าวว่าอนุมัติในหลักการในกรอบวงเงินร้อยละ 6 ตามกรอบวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ส าหรับการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากร กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการส านักขึ้นไป และกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 8 และลูกจ้างประจ า มอบให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ประธานฯ กล่าวว่าในส่วนการเล่ือนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการแล้วน ามาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1) ท่ีประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงินท่ี อ.ส.พ. ได้รับการจัดสรรประจ าป ี
2) การก าหนดวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี กระทรวงการคลังได้ยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2538 โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2556 ตามหนังสือ สคร. ท่ี กค 0804.1/ว.107 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2559 เรื่องช้ีแจงและซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556… เฉพาะในส่วนการปรับปรุงระบบ 

/แรงจูงใจ... 
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แรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
3) ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติให้เล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานประจ าปีได้ทุก

ต าแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานช้ันรองผู้อ านวยการ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้จัดการฝ่าย 
หัวหน้าส านัก หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบกรอบวงเงินการเล่ือนขั้นประจ าปี 2561 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยกรอบวงเงินให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

2) เห็นชอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
ผู้อ านวยการส านักขึ้นไป จ านวน 4 คน และกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 8 ลูกจ้างประจ า จ านวน 135 คน รวม
จ านวนท้ังส้ิน 139 คน ตามท่ีส านักอ านวยการน าเสนอ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไป
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2559 เรื่องระบบการก าหนดวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี และตามข้อบังคับองค์การฯ   
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537  

3) การเล่ือนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการ และ
ผู้อ านวยการส านัก) พิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2561 มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
รับไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วน ามาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

4.2 ขออนุมัติสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังท่ีว่าง 
ข้อเท็จจริง 
เลขานุการฯ รายงานว่าปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีกรอบอัตราก าลังว่างอยู่ 

จ านวน 9 อัตรา ได้แก ่รองผู้อ านวยการฯ 2 อัตรา, ผู้อ านวยการส านักฯ 1 อัตรา, นักวิชาการ 5 อัตรา (สวนฯ 
สุโขทัย 1 อัตรา) และ นิติกร 1 อัตรา  จึงขออนุมัติด าเนินการสรรหาบุคลากรในระดับ 8 ลงมา จ านวน 6 อัตรา
เพื่อทดแทนในต าแหน่งท่ีว่าง และเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การฯ ท่ีก าลังประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ 

แต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 ผู้อ านวยการมีอ านาจบรรจุ แต่งต้ัง 
พนักงานให้ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่ต าแหน่งระดับ 8 ลงมาได้ทุกต าแหน่ง  

2) ค าส่ังคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 
2560 เรื่อง แต่งต้ังนายภราดร หอมแย้ม รักษาการแทนผู้อ านวยการ, ค าส่ังฯ ท่ี 11/2560 ลงวันท่ี 8 เมษายน  
2560 และค าส่ังท่ี 13/2560 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ขยายระยะเวลาการรักษาการแทน ตามล าดับ ไป
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 โดยมอบหมายให้ผู้รักษาการผู้อ านวยการองค์การฯ เป็นผู้บริหารกิจการของ   
อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด ยกเว้นการแต่งต้ัง
โยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การฯ 

/การพิจารณา 
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การพิจารณา 
ประธานฯ สอบถามการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ของ 

อ.ส.พ. เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าการด าเนินการ และขอให้ อ.ส.พ. น าเสนอหลักเกณฑ์การสรรหา ในการ
ประชุมครั้งหน้า เพื่อจะได้เร่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้นิติกรน าเสนอเรื่องการปรับปรุง
ข้อบังคับฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรท้ังหมด ในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาทบทวน ให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1) ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง

ท่ีว่างในระดับ 8 ลงมา จ านวน 6 อัตรา ตามท่ีฝ่ายบริหารน าเสนอ  
2) ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการด้วยความยุติธรรม กระบวนสรรหา

ให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพมีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่งท่ีต้องการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และกติกาท่ีก าหนด รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ หรือยกร่างระเบียบฯ ด้านบุคลากรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3) ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายเดือนกันยายน 2560 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ
ให้มารายงานให้ทราบต่อไป   

4) ส าหรับอัตราก าลังท่ีก าลังจะว่าง ได้แก่ ต าแหน่งท่ีมีผู้เกษียณในเดือนกันยายน 
2560 ก็ให้น ามาเสนอขออนุมัติในเดือนตุลาคม 2560 ต่อไป 

มติที่ประชุม  1) ให้ความเหน็ชอบในการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังท่ีว่างอยู่ ณ 
ปัจจุบัน เพื่อบรรจุแต่งต้ังแทนอัตราว่าง 

2) ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปด าเนินการตามข้อบังคับ และให้ด าเนินการ
ด้วยความยุติธรรม กระบวนการสรรหาให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพมีคุณวุฒิ
ตรงตามต าแหน่งท่ีต้องการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกติกาท่ีก าหนด รวมท้ังพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ หรือ
ยกร่างระเบียบฯ ด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3) มอบหมายให้นิติกรพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับด้านบุคลากรให้
เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4) ใหส้ านักอ านวยการ น าเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งต่อไป 

4.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริง 
นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานว่าตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะต้องด าเนินการ
ประเมินผลด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการ 

/รัฐวิสาหกิจ... 
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รัฐวิสาหกิจ โดยจะพิจารณาจากบทบาทการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลท่ีดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล รวมท้ังเป็นการให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความ รู้
ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ  

โดยในปี 2560 อ.ส.พ. ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

1) การจัดท า/ทบทวนแบบประเมิน 
2) ประเมินตนเองแบบท้ังคณะอย่างมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
3) แจ้งผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณา 
4) คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานจากผลประเมินตนเอง โดย 

4.1) อภิปราย และมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

4.2) ก าหนดแนวทาง และจัดท าแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จากผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

4.3) ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในหัวข้อ 2 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ได้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. ท้ัง 2 แบบ คือ 1. ประเมินตนเอง  2. ประเมินรายคณะ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมิน และ
องค์การฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อหาประเด็นส าคัญท่ีคณะกรรมการควร
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขในประเด็นส าคัญเหล่านั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลด้านบทบาทคณะกรรมการ ท้ังนี้ ได้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 10 ท่าน บัดนี้องค์การฯ ได้รับแบบสอบถามกลับ จ านวน 10 ชุด ปรากฏผลประเมินดังนี้ 

1) สรุปผลการประเมินตนเองรายคณะ ของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ผลการประเมินจากระดับคะแนนใน 6 ด้าน เปรียบเทียบจากปี 2559 และ 2560 ได้ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ปี 2559  
คะแนนเต็ม 4.00 

คะแนนท่ีได้ 

ปี 2560  
คะแนนเต็ม 4.00 

คะแนนท่ีได้ 

ส่วน
ต่าง

เพิ่ม/ลด 
1)  ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 3.84 3.96 0.12 
2) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 3.70 3.87 0.17 
3) ด้านบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 3.74 3.75 0.01 
4) ด้านการท าหน้าท่ีของกรรมการ 3.93 3.69 -0.24 
5) ด้านการประชุมคณะกรรมการ 3.65 3.66 0.01 
6) ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 3.60 3.63 0.03 

ค่าเฉลี่ย 3.74 3.76 0.02 
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2) สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคล ของคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ ตามกรอบ
การประเมิน 7 ด้าน จ านวน 10 ท่าน ผลการประเมินตนเอง เปรียบเทียบจากปี 2559 และ 2560 ได้ดังนี้ 

ประเด็นประเมิน ปี 2559 ปี 2560 
1)  ความรู้ความสามารถ 12.2 10.4 
2) ความเปน็อิสระ 8.0 10.4 
3) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 9.6 10.0 
4) ความเอาใจใส ่ 31.1 30.9 
5) การปฏิบัติหน้าท่ี 9.9 14.0 
6) ความมุ่งมั่น 5.9 5.86 
7) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร - 13.60 

คะแนนรวม 76.7 93.82 

- ผลการประเมินในปี 2560 เพิ่มข้ึนจากผลการประเมินในปี 2559 จ านวน 17.12 
คะแนน (คะแนนเต็ม 100) โดยมิได้เปรียบเทียบคะแนนเพิ่มลดในแต่ละด้าน เนื่องจากในปี 2560 มีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมิน จึงท าให้รายละเอียดในการประเมินมีความแตกต่างกัน 

- ในปี 2560 มีการปรับเพิ่มประเด็นการประเมินจากเดิม 6 ประเด็น เป็น 7 
ประเด็น (เรื่องการพัฒนาตนเอง) 

สรุปคะแนนประเมินรายบุคคลเปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560 
ประเด็นประเมิน ปี 2559 ปี 2560 ส่วนต่าง 

กรรมการคนท่ี 1 84.00 98.00 14.00 
กรรมการคนท่ี 2 71.00 97.00 26.00 
กรรมการคนท่ี 3 84.00 98.00 14.00 
กรรมการคนท่ี 4 79.00 94.00 15.00 
กรรมการคนท่ี 5 74.00 100.00 26.00 
กรรมการคนท่ี 6 76.00 96.00 20.00 
กรรมการคนท่ี 7 72.00 97.00 25.00 
กรรมการคนท่ี 8 71.00 93.80 22.80 
กรรมการคนท่ี 9 79.00 87.80 8.80 
กรรมการคนท่ี 10 77.00 90.00 13.00 

ค่าเฉลี่ย 76.70 95.16 18.46 
ส่วนต่าง ค่าเฉลี่ย 

คะแนนสูงสุด (Max) 26.00 
คะแนนต่ าสุด (Min) 8.80 
ค่าเฉลี่ย (Average) 18.46 

/3) แนวทาง... 
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3) แนวทางการพัฒนาจากประเด็นการประเมิน มดัีงนี ้
3.1) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  หัวข้อค าถามท่ีได้คะแนนต่ าสุด คือ 

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดมีการประสานงานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางการพัฒนา คือ 
ผลักดันให้มีการจัดท าแนวทางการสืบทอดต าแหน่ง 

3.2) ด้านบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ หัวข้อค าถามท่ีได้คะแนนต่ าสุด คือ 
คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้น แนวทางการ
พัฒนา คือ เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

3.3) ด้านการประชุมคณะกรรมการ หัวข้อค าถามท่ีได้คะแนนต่ าสุด จ านวน 2 ข้อ
คือ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้า
ประชุม  และข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ดังนั้น แนวทางการ
พัฒนา คือ ให้จัดอบรมเรื่องงานสารบรรณและจัดการประชุมให้เจ้าหน้าท่ี  และฝ่ายเลขาฯ ของ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

จะเห็นได้ว่าจากผลการประเมินในปี 2560 เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2559 
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีค่าคะแนนท่ีสูงขึ้นท้ังในรูปแบบการประเมินเป็นรายคณะและ
การประเมินเป็นรายบุคคล  เนื่องจากในปี 2560 อ.ส.พ. มีการจัดท าแผน/โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสร้างศักยภาพการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2561 จึงท าให้
คะแนนโดยรวมสูงขึ้น  ท้ังนี้ ในประเด็นท่ีมีค่าคะแนนลดลง และในประเด็นท่ีได้รับคะแนนต่ ากว่าในหัวข้ออื่น 
ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีจะด าเนินการในปี 2561 ต่อไป 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอแนะแนวทางด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขใน

ประเด็นส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องนโยบายการแจ้ง

เบาะแส การติดตามและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานต่อไป 

2) การประชุมคณะกรรมการ ความเหมาะสมวาระการประชุม การรับเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารเพียงพอต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการฯเห็นว่าควรมีการ
อบรมเรื่องงานสารบรรณ และอบรมในเรื่องการจัดประชุมให้กับผู้ท าหน้าท่ีเลขานุการฯ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ทุกชุก รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด้วย 

3) การท าหน้าท่ีของกรรมการในการประชุม ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระใช้
เวลานานเกินไป ท่ีประชุมเสนอว่าเพื่อให้การพิจารณาแต่ละวาระท่ีน ามาเสนอใช้เวลาในการพิจารณาท่ีส้ัน
กระชับ ควรเตรียมการเรื่องท่ีน าเสนอเป็นอย่างดีและกระบวนการท างานท่ีรวดเร็วรอบคอบมีข้อมูลครบถ้วน 

4) การพัฒนาตนเอง ในการจัดหลักสูตรอบรมของคณะกรรมการฯ ได้ก าชับฝ่าย
เลขานุการเร่งด าเนินการให้รวดเร็ว 

/5) การพัฒนา... 
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5) การพัฒนาผู้บริหาร ในการก าหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.พ. อยู่ในช่วงท่ีไม่มีผู้อ านวยการฯ 
ทางคณะกรรมการได้แต่งต้ังรักษาการฯ และมอบหมายให้ด าเนินงานต่อเพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่องไม่ขาดช่วง 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการจัดท า
แผนเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในปี 2561 ต่อไป 

4.4 ขอความเห็นชอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริง 
ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2560 

เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 เพื่อ
ใช้ในปีงบประมาณ 2561  และมีมติให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบกฎบัตรว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย 

1) บทน า 
2) วัตถุประสงค์ 
3) องค์ประกอบ 
4) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5) บทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
6) วาระการด ารงต าแหน่ง 
7) การพ้นจากต าแหน่ง 
8) การประชุม 
9) การรายงาน 
10) ค่าตอบแทน 
11) การรักษาคุณภาพ  
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 4.4 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (1) ก าหนดให้ “จัดท ากฎบัตรว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง”  

 
 

/การพิจารณา 
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การพิจารณา 
นายดุสิตฯ รายงานว่าตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตร 

ประจ าปี 2560 เพื่อใช้ในปี 2561 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย ท่ีมิได้เป็นสาระส าคัญ จึงน ามา
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ และจะส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป 

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อสังเกตว่ากฎบัตรท่ีมีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่
ละคณะ เพื่อก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ซึ่งเป็นคะแนนตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อาจจะยึด
ของเดิมท่ีมีอยู่ หรือหากมีการทบทวนปรับปรุง ก็จะน ามาเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบก่อน
การประกาศใช้ ยกเว้นกฎบัตรของตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ี
จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้งดังกล่าว 

พลตรี ณัฏฐพัชรฯ สอบถามความชัดเจน การมีกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าเนื่องจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังนั้น ท่ีผ่านมาจึงมิได้มีการจัดท ากฎบัตรขึ้นในคณะดังกล่าว 

ท่ีประชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางกรณีกฎบัตรของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดอื่นท่ีใช้กฎบัตรเดิมอยู่หากมิได้มีการเสนอแก้ไขหรือปรับปรุงประการใด  เห็นสมควรให้ใช้
ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 

มติที่ประชุม  1) เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีการทบทวน ประจ าปี 2560 
เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ และให้เผยแพร่ต่อไป 

2)  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอื่นท่ีมีกฎบัตร หากทบทวนแล้วไม่
มีการแก้ไขปรับปรุงก็ให้ ใช้กฎบัตรท่ีมีอยู่ต่อไปในปีงบประมาณ 2561  

4.5 แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560–2564 ฉบับทบทวนปี 2560 
เรื่องเดิม 
1) ตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ ระยะท่ี 2 ปี 2560 – 2564 ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  
โดยท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยให้เน้นเรื่องการด าเนินงานตาม
นโยบาย Thailand 4.0 และได้มอบหมายให้ส่วนโยบายและแผนปรับแก้ไขร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และให้เสนอประธานคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนและติดตามผลการด าเนินงาน 
พิจารณาก่อนน าเสนอกระทรวงการคลังต่อไป 

2) ในระหว่างวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2560 อ.ส.พ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่าง ณ โรงแรมโบทานิค       
รีสอร์ท ซึ่งผลจากการสัมมนายุทธศาสตร์การด าเนินงานไปตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ
ไปแล้ว แต่มีการปรับปรุงช่ือยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

/แผนยุทธศาสตร์... 
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แผนยุทธศาสตร์ฉบับวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 แผนยุทธศาสตร์ท่ีเสนอปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างและพัฒนาแหล่งส ารองและ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีส าคัญของประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ศึกษา วิจัยพันธุ์พืชเพื่อเป็นฐาน

การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกสู่สาธารณชน 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมี

สมรรถนะสูง 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมคุณค่าแหล่งส ารองและ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Value Realization for 

Conservation and Reservation) 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมทางด้าน

พฤกษศาสตร์ (Botanical Innovation)  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท่ีชาญ

ฉลาด (Smart Botanical Learning Place) 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมี

สมรรถนะสูงด้านพฤกษศาสตร์ (HBPO : High 

Botanical Performance Organization) 

มีการปรับปรุงปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการเพิ่มจุดเน้นการด าเนินงานในเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการน าองค์ความรู้ทาง
วิชาการไปสู่สาธารณชนในรูปแบบใหม่ (รายละเอียดเป้าประสงค์อื่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ท่ี
คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว) 
 
1. แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม (Incremental 

Innovation) การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมุ่งสู่

การเป็น Thailand 4.0 

1. แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม (Incremental 

Innovation) การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมุ่งสู่

การเป็น Thailand 4.0 

ข้อเท็จจริง 
1) มีการปรับปรุงช่ือยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้

มากขึ้น โดยยังคงยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
2) มีการปรับปรุงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้มุ่งเน้นถึงทิศทางการด าเนินงาน ท่ี

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลการเตรียมความพร้อมประเทศไทย Thailand 4.0 โดยบรรจุไว้ในเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่งรัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท่ีชาญฉลาด (Smart Botanical Learning Place) 

ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณาแผนยุทธศาสตร์องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 – 2564 ซึ่งมีการปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. และจากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในระหว่างวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนและติดตามผลการ 

/ด าเนินงาน... 
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ด าเนินงาน  ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปเล่มมาน าเสนอแล้ว ท้ังนี้ จะได้แจ้งเวียนหน่วยงานภายในเพื่อทราบและใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

การพิจารณา 
นายสิรินทร์ฯ รายงานว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนและติดตามผลการ

ด าเนินงาน ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ได้มีการพิจารณาในสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ
ท่ี 2 (ปี 2560 – 2564) ยังคงสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการ
ปรับปรุงการใช้ถ้อยค าให้ส่ือถึงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมจากผลการสัมมนาฯ เมื่อวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2560  ตามท่ี
น ามาเสนอดังกล่าวข้างต้น    

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 – 2564 ตามประเด็นท่ีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ เสนอ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 2560 – 
2564 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแล้วตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันท่ี 
19 – 20 กรกฎาคม 2560 ตามท่ีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนและติดตามผลการด าเนินงาน  

4.6 ทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ าปี 2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ 2561 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการพิจารณาแผนตรวจสอบ

เชิงกลยุทธ์ประจ าปี 2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2560 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 3 หน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้อง
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พร้อมท้ังส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลัง
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงขอน าเสนอแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ าปี 2560 - 
2564 ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา 

1) บทน า   
2) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  พ.ศ. 2560 – 2564  
3) กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

/และแผน... 
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และแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา 
1) บทน า 
2) กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
3) แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ าปี 2560 – 2564 และเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ และให้ส่งไปยัง
กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 ผลการจัดกิจกรรมที่ส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (เดือนกรกฎาคม 2560)  
เลขานุการฯ รายงานผลจัดกิจกรรมท่ีส าคัญตามแผนงาน ประจ าปี 2560 (ต.ค. 2559 

– ก.ค. 2560) ดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
1) กิจกรรมอบรม ได้แก่ หลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดขึ้น 2 ครั้ง รุ่นท่ี 

1 วันท่ี 20 - 21 กรกฎาคม 2560 และรุ่นท่ี 2 วันท่ี 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน จ านวน 147 คน 

2) กิจกรรม CSR ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา วันท่ี 6 
กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 305 คน 

3) นิทรรศการเชิงรุก ได้แก่ การแถลงข่าวงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 

ในส่วนกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 ได้แก่ 
1) กิจกรรม CSR ได้แก่  

1.1) โครงการ Love and Learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง” วันท่ี 3 สิงหาคม 2560    
1.2) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น วันท่ี 10 สิงหาคม 2560  
1.3) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

2) กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่  
2.1) พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 

9 วันท่ี 4 สิงหาคม 2560  
2.2) กิจกรรม “ส่งความรักจากดวงใจผ่านปลายพู่กัน” ปลูกต้นดอกมะลิและ     

เพนท์กระถาง วันท่ี 4 สิงหาคม 2560  
2.3) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 7 สิงหาคม 2560  
2.4) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลท่ี 

9 วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
/3) นิทรรศการ... 
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3) นิทรรศการ ได้แก่  
3.1) นิทรรศการภายใน 12 สิงหามหาราชินี   
3.2) นิทรรศการเชิงรุก สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ วันท่ี 9 – 13 สิงหาคม 2560  
3.3) นิทรรศการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

มติที่ประชุม   รับทราบการจัดกิจกรรมตามแผนงาน ประจ าปี 2560 เดือนกรกฎาคม 
2560 อ.ส.พ. ด าเนินการได้ครบตามแผนงาน 

5.2 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 
2560  และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนกรกฎาคม 2560 

ข้อเท็จจริง 
นางสาวปัถวีฯ ผอ.ส านักอ านวยการ รายงานฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบ

ลงทุนขององค์การฯ เพื่อทราบดังนี้  
1) การรายงานฐานะทางการเงิน 

การด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ างบประมาณ 2560 ด าเนินงานมาจนถึงส้ินสุด 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปผลทางบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนซึ่งมี
รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และได้ผ่านการสอบทานงบการเงินจากส านักตรวจสอบ
ภายใน โดยท าการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดส้ินสุดในวันเดียวกัน  รายงานงบการเงินดังกล่าว
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.2 (1) โดยสรุปดังนี้  

(1) รายงานสถานะการเงินส้ินสุดเดือน มิถุนายน 2560 ของ อ.ส.พ. 
สินทรัพย์            จ านวน 723,159,149.92  บาท 
หนี้สิน               จ านวน 516,810,129.19  บาท 
ส่วนของทุน          จ านวน 206,349,020.73  บาท 

(2) รายงานผลการด าเนินงานสะสมถึงเดือน มิถุนายน 2560 
รายได้               จ านวน  173,464,727.29  บาท 
ค่าใช้จ่าย           จ านวน 156,543,552.01  บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  จ านวน   16,921,175.28  บาท 

2) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนกรกฎาคม 2560 
นางสาวปัถวีฯ รายงานท่ีประชุมว่าองค์การฯ ได้จัดท าแผนภูมิแสดงสถานภาพการ

เบิกจ่ายเงิน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และงบประมาณท่ีได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ประกอบด้วย
งบอุดหนุน 194 ล้านบาท และงบลงทุน 44 ล้านบาท การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน (194 ล้านบาท) เบิกจ่ายเงิน
แล้วคิดเป็นร้อยละ 100  ค่าใช้จ่ายจริง (128 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 66 และในส่วนงบลงทุน (44 ล้านบาท)  

/จ านวน... 
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จ านวน 66 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 99 รายการ และส่ิงก่อสร้าง 18 รายการ ท าสัญญาครบทุกรายการ
แล้ว มีรายการท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายเพียง 1 รายการ ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้แก่ ค่าก่อสร้างบ่อ
พักน้ าพร้อมระบบส่งน้ า 2 จุด จ านวน 1.263 ล้านบาท  

นางปาลิกาฯ รายงานเพิ่มเติมว่างบลงทุนท่ีได้รับงบประมาณประจ าปีทุกรายการ
ได้ท าสัญญาครบแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายก็จะเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาในสัญญา แต่อาจจะมีบางรายการท่ีมีปัญหาหน้างานบ้าง ก็จะได้ประสานกับกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

การพิจารณา 
นายสุริยะฯ สอบถามแนวโน้มการกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี ว่าได้มีการประมาณการ

หรือคาดการณ์ไว้หรือไม่อย่างไร 
นางปาลิกาฯ ช้ีแจงว่าพิจารณาจากแนวโน้มอาจจะมีประมาณ 1 – 2 รายการ เช่น 

บ่อพักน้ าพร้อมระบบส่งน้ าของส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง และสระตระพังบัว ของสวนพฤกษศาสตร์พระ
แม่ย่า สุโขทัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการส่งงานและการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2560     ไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีไว้ 

นางจิราพรฯ สอบถามว่าในปีนี้คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละเท่าใด 
เป็นไปตามค่าเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดท่ีร้อยละ 95 หรือไม่อย่างไร 

นางปาลิกาฯ ช้ีแจงว่าในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณร้อย
ละ 85 เนื่องจากการด าเนินการเบิกจ่ายในช่วงแรก เริ่มด าเนินการได้ล่าช้า 

นายธนิตฯ สอบถามงบก าไรขาดทุน รายได้ท่ีเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า และเงินฝากกระแสรายวัน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไร หรือมี
การบริหารจัดการอย่างไรบ้าง และรายได้ของสวนพฤกษศาสตร์สาขา มีการน ามาบริหารจัดการอย่างไร 

ประธานฯ สอบถามจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละเท่าใด 
นางสาวปัถวีฯ ช้ีแจงว่านักท่องเท่ียวในปี 2560 จ านวน 518,945 คน เพิ่มขึ้นจากปี 

2559 ร้อยละ 17.70 และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.66  ในส่วนรายได้ของสวนพฤกษศาสตร์สาขา 
น ามาเข้าในบัญชีรายได้ด้วย 

นางปาลิกาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าองค์การฯ มีเงินฝากประเภทต่างๆ ในบัญชีธนาคารท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งองค์การฯ ได้มีการบริหารจัดการบัญชีประเภทต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการ
ด าเนินงานและให้เกิดผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมี 2 ประเภทหลักๆ คือ ออมทรัพย์ และฝากประจ า 
กรณีท่ีจะน าไปฝากหลักทรัพย์อื่นซึ่งมิใช่ธนาคารของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน  

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะให้เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่าย ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด  

มติที่ประชุม  1) รับทราบรายงานฐานะทางการเงินส้ินสุด ณ เดือนมิถุนายน 2560 
2) รับทราบความก้าวหนาการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนกรกฎาคม 2560 

/3) มอบหมาย... 
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3) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.  และผอ.ส านักอ านวยการ รับ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป 

5.3 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   

5.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์  
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อ

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1)  ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตาม

รอยเสด็จพระราชด าเนินฯ ตามท่ีรักษาการ รอง ผอ.อ.ส.พ. 2 และผอ.ส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุงน าเสนอ 
และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1) ปัจจุบัน อ.ส.พ. ยังคงมีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานคือ 
เรื่องบุคลากร โดยขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และบุคลากรบางส่วนยังขาดความช านาญ จึงควรด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ พร้อมเร่งด าเนินการสรรหานักวิชาการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาในเรื่องการ
บริหารจัดการ งานหลายอย่างไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ซึ่งผู้ปฏิบัติอาจยังขาดความเข้าใจท่ีถ่องแท้ แต่ควรจะมีวิธีการท่ีจะหาทางออก เพื่อให้สามารถด าเนินการได้  

1.2) ในเรื่องเส้นทางตามรอยเสด็จฯ ท่ีประชุมฯ เสนอแนะว่าควรพิจารณา
ในเรื่องการเข้าถึงพื้นท่ีแต่ละแห่ง และควรก าหนดให้มีจุดดึงดูดความสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม 
ท้ังนี้ควรพิจารณาก าหนดโครงการน าร่อง (Pilot Project) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งท่ีประชุมฯ เสนอแนะ
ว่าหากพิจารณาจากกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มาเย่ียมชม จุดท่ีน่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
คือ Canopy Walks เรือนกระจก และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาจจะท าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติส้ันๆ ท่ีเช่ือม
ท้ัง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน จัดให้มีระบบขนส่ง (Logistic) ท่ีสามารถเข้าถึงท้ัง 3 ส่วนได้โดยง่าย และพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ส่วนเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชด าเนินฯ กลุ่มท่ีสนใจหลักๆ 
น่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ควรท าแผนงานการจัดแสดงพรรณพืชและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ก าหนดผังเส้นทาง และ Hi-light ในแต่ละเส้นทาง   และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมาย
ให้จัดท าแผนการด าเนินการ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ประจ าปีบัญชี 2560 คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและมีมติให้เร่งรัดการ
ด าเนินการ เพื่อให้มีความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป 

3) การสรรหาบุคลากรสายวิชาการทดแทนอัตราเดิมคณะอนุกรรมการฯ 
รับทราบการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ านวน 3 
อัตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีจะรับสมัคร ท้ังนี้เนื่องจากมีนักวิจัย
เสียชีวิตจึงขอด าเนินการสรรหาเพิ่มอีก 1 อัตรา รวมทั้งหมด 4 อัตรา ซึ่งหากก าหนดคุณสมบัติแล้ว  

/จะด าเนินการ... 
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จะด าเนินการประกาศรับสมัครต่อไป โดยจะเปิดรับสมัคร ต้ังแต่วุฒิปริญญาตรี จนถึง วุฒิปริญญาเอก และให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 1 เดือน และมีมติให้เร่งด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 

4) การบริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. คณะอนุกรรมการฯ 
รับทราบการบริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ท่ี อ.ส.พ. รวบรวมไว้ท้ังหมดลงในฐานข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในส้ินปี 2560 โดยมีส่วนอนุรักษ์ ส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง เป็นผู้รับผิดชอบ และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงข้อมูลกล้วยไม้ในเว็บไซต์ อ.ส.พ. เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล  ประธานอนุกรรมการ เสนอแนะว่าการ
บริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. ควรเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ โดยน ากล้วยไม้ท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัยมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกล้วยไม้ไทยท่ีมีถ่ินก าเนิดในภาคเหนือ หรืออาจน ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย
มาจัดแสดง และเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทของ อ.ส.พ. ในด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ โดยก าหนด Gimmick ของการน าเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 

5) การด าเนินงานเพื่อสร้างแหล่งส ารองพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย คณะอนุ
กรรมการฯ รับทราบการด าเนินงานปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย ได้ด าเนินการปลูกกล้วยแล้ว 66 ชนิด 
และมีมติก าหนดให้เปิดพื้นท่ีในต้นเดือนตุลาคม 2560 และเสนอแนะว่าจากจ านวนชนิดดังกล่าว หากเทียบกับ
หน่วยงานอื่นท่ีรวบรวมพันธุ์กล้วยไว้ ความหลากหลายอาจยังน้อยเกินไป จึงควรเน้นการปลูกสายพันธุ์กล้วย
พื้นเมืองท่ีหายากในประเทศไทย 

6) โครงการจัดสร้างประติมากรรมภายในพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ คณะอนุ
กรรมการฯ รับทราบรูปแบบและให้ด าเนินการจัดสร้างประติมากรรมนกยูงท่ีเหมาะสมกับสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเดิมได้มีการจัดจ้างนายสุกรี  เกษตรเกศรา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกแบบ แต่ชะลอการด าเนินการไว้เนื่องจากต้องเสนอของบประมาณหมวดงบลงทุน และได้มอบหมายให้
ด าเนินการ ศึกษาข้อมูล และรายงานความก้าวหน้า เพื่อก าหนดรูปแบบประติมากรรมท่ีเหมาะสมกับสวน
พฤกษศาสตร์ 

7) ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วยทุนวิจัย พ.ศ.... คณะอนุ
กรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วยทุนวิจัย พ.ศ....  และมีมติ
ให้รวบรวมข้อเสนอแนะท้ังหมดและร่วมกันพิจารณาสรุปก่อนจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบพิจารณา ท้ังนี้ ประธานฯ เสนอแนะวา่การปรับปรุงข้อบังคับทุนวิจัย ก็เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานให้แก่นักวิจัย อ.ส.พ. และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยได้มีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

8)  แนวทางการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ คือ รศ.จามรี  
จุลกะรัตน์ อนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ เพื่อขอความเห็นก่อนจะด าเนินงานต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและ        
ภูมิสถาปัตย์  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

/5.3.2 คณะอนุกรรมการ... 
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5.3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน  
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1)  แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะท่ี 2 ปี 2560 – 2564 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560  – 2564 ซึ่งในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 อ.ส.พ. ได้มีการจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1) การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะท่ี 2 ในระหว่าง
วันท่ี 4 – 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร อ.ส.พ. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดโครงการส าคัญเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการจนถึงปี 2564 ซึ่งได้
มีการน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 โดย
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยให้เน้นเรื่องการ
ด าเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 

1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ฌ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท ซึ่งผล
จากการสัมมนายุทธศาสตร์การด าเนินงานไปตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 
แต่มีการปรับปรุงช่ือยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น  และมีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการเพิ่มจุดเน้นการด าเนินงานในเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการน าองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่
สาธารณชนในรูปแบบใหม่ (รายละเอียดเป้าประสงค์อื่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว)  

โดยสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ปี 2560 – 2564) ยังคง
สาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการปรับปรุงการใช้ถ้อยค าให้ส่ือ
ถึงยุทธศาสตร์เชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงให้ข้อเสนอแนะให้จัดท าสรุปการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมจากผลการสัมมนาดังกล่าว รายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในวาระท่ี 4.5 

2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 หลังการพิจารณาของคณะอนุ
กรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา   คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและติดตามการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่ประการใด 

โดยวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 องค์การฯ ได้เข้าไปช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา การวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินการ งบเงินอุดหนุน   

/งบรายจ่าย...   
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งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ ในการพิจารณาดังกล่าวมีการปรับ ลด
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งส้ิน 648,000 บาท ดังนี้ 

1) เงินอุดหนุนก าด าเนินโครงการส ารวจเพื่อจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์
ภาคใต้ จ านวน 600,000 บาท  

2) เงินงบลงทุน ปรับลดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,000 บาท 

ซึ่งงบประมาณรายจ่ายท้ัง 2 รายการ เป็นเงินจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน     
ในผลผลิตอนุรักษ์ และให้บริการความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น จึงท าให้
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามหมวดเงินได้ดังนี้ 

แผนงาน งบประมา
ณได้รับปี 

60 

ค าขอ Pre-
Ceiling 61 

ค าขอ Pre-
Ceiling 61 

พิจารณาค า
ขอปี 61 
เบื้องต้น 

พิจารณาค า
ขอปี 61 

ปรับลด
ข้ัน อนุฯ 
คงเหลือ 

เพ่ิม 
(ลด)  
จากปี 
60  

(ร้อยละ) 
1. งบเงินอุดหนุน 193.5602 269.5396 211.9814 207.3815 190.5117 189.9117 (1.84) 
2. งบลงทุน 44.1395 101.6857 78.3330 42.8226 42.8081 42.7601 (3.13) 
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 11.6645 62.1592 38.7915 34.6726 34.6581 34.6101 196.71 
2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 32.4750 39.5415 39.5415 8.1500 8.1500 8.1500 (74.90) 

รวม 237.6997 371.2253 290.3144 250.2041 233.3198 232.6718 (2.16) 

ท้ังนี้ ยังมีการช้ีแจงประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ต่อ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ อีก 2 ครั้ง ซึ่ง อ.ส.พ. จะต้องท าการช้ีแจงพร้อมกับหน่วยงานท่ี
เป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบใน
โอกาสต่อไป 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมว่า องค์การฯ ควรมี
การเตรียมการส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ซึ่งต้องเริ่มกระบวนการจัดท าในช่วงเดือน
สิงหาคม 2560 นี้ โดยให้ข้อเสนอแนะให้ อ.ส.พ. มีการด าเนินการดังนี้ 

1) ควรมีการจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไว้ 
ไว้เป็นการล่วงหน้าการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ 

2) ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ระเบียบของงบประมาณ หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้บุคลากรภายในองค์การฯ มีความ
เข้าใจในเรื่องการจัดท างบประมาณมากยิ่งขึ้น 

3) ในปีงบประมาณ 2562 ควรเพิ่มเติมงบประมาณใน 2  ส่วน คือ 
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณตามพื้นท่ีให้มากยิ่งขึ้น โดยการ 

/เช่ือมโยง... 
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เช่ือมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตร์   
อ.ส.พ. โดยทุกหน่วยงานควรมีการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ โดยอาจใช้โครงการส าคัญท่ีได้ริเริ่มไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ จัดท าเป็นรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณมาด าเนินต่อไป   

3) ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2561 
คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าบันทึกข้อตกลง

การประเมินผลประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ     
อ.ส.พ. นั้น ได้จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ทางส านักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจเรียบร้อย
ภายในก าหนดเวลา และได้รับการแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอเชิญคณะกรรมการ 
และผู้บริหารสูงสุดขององค์การฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 (Vision Meeting) ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ (SubPac)     
ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย และในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมเพื่อเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมายกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ และบริษัทท่ีปรึกษา (บริษัททริสคอร์เปอร์เรช่ัน)  

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้องค์การฯ จัดเตรียมข้อมูล
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดให้พร้อม ท้ังนี้ หากมีการเสนอขอปรับเปล่ียนตัวชี้วัดในการรายใด
จะได้เจรจาร่วมกันท้ัง 3 ฝ่าย ในส่วนของการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ เห็นควรให้องค์การฯ น าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาจัดส่งผู้แทนของคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวต่อไป 

4)  ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2560 ใน
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 10 เดือน ตาม
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี 2560 ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ท่ีระดับ 56.64 เพิ่มขึ้นจากผลงานใน
รอบ 9 เดือน ท่ีร้อยละ 50.29 โดยมีผลการด าเนินงานท่ีล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิเช่น  

4.1) ระดับความส าเร็จในการน าระบบ EVM มาใช้ภายในองค์กร 
4.2) การเพิ่มระดับความผูกพัน ทุ่มเทและการท างานเป็นทีม 
4.3) การศึกษาทิศทางองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
4.4) การจัดท า Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ 
4.5) ความส าเร็จของการเพิ่มมาตรฐานการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living 

Collection) 
4.6) การยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้องค์การฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ควรจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพื่อใช้

ในการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดฯ รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัทท่ีปรึกษา และข้อมูลท่ีได้จาก 

/โครงการ... 
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โครงการพี่เล้ียง มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในจัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์การให้
ดียิ่งขึ้น 

(2) ควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละ
ตัวชี้วัดระหว่างคณะอณุกรรมการฯ ผู้บริหารของ อ.ส.พ. เพื่อติดตาม เร่งรัด และให้ข้อเสนอแนะให้กับ
หน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ นัดหมายกี่ประชุมในสิงหาคม 
2560 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงาน
และติดตามผลการด าเนินงาน  และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 

7/2560 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

1)  รายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว รายงานรายรับและจ านวนนักท่องเท่ียว ใน
เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปดังนี้ 

1.1) รายได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 30,547,777 บาท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.66  

1.2) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมทัง้ส้ินจ านวน 518,945 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
(เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.70 จ าแนกได้ดังนี้ 

1.2.1) สวนฯ เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 
2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมจ านวน 434,765 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 
2558 – กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 ท้ังนี้มีผู้เข้าชม Canopy Walks ท้ังหมดจ านวน 337,770 คน  

1.2.2) สวนฯ สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 
– 15 กรกฎาคม 2560) รวมจ านวน 91,896 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 –
กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 จ าแนกได้ดังนี้ 

- สวนฯ ระยอง รวมทั้งส้ินจ านวน 75,792 คน  
- สวนฯ บ้านร่มเกล้า รวมทั้งส้ินจ านวน 12,598 คน  
- สวนฯ ขอนแก่น รวมทั้งส้ินจ านวน 3,506 คน  

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(1) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฯ ควรจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน     

หาแนวทางการเพิ่มรายได้และจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมสวนฯ หรือเพิ่มกิจกรรมตามฤดูกาล (season) เพื่อกระตุ้น 
 

/ให้นัก... 
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ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมสวนฯ 
(2) ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องฯ ควรมีมาตรการในการให้บริการ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบนักท่องเท่ียวฯ ในกรณีนักท่องเท่ียวที่ตกค้างภายในสวนฯ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ

ทราบต่อไป 
2) การขายสินค้าของท่ีระลึก อาหาร-เครื่องด่ืม 

รายได้จากการประกอบกิจการภายในพื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 8,858,723 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.95 จ าแนกเป็นกิจการร้านสินค้าท่ีระลึก เป็นเงินจ านวน 4 ,516,686 บาท ร้าน
จ าหน่ายอาหาร-เครื่องด่ืม เป็นเงินจ านวน 3,414,040 บาท และร้านขายต้นไม้ เป็นเงินจ านวน 927,997 บาท 

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ
ทราบต่อไป 

3) การด าเนินงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
3.1) ด้านการตลาด  

3.1.1) ผู้ประกอบการมาเช่าพื้นท่ีในอาคารบลูแวนด้า แจ้งว่ายังไม่มี
ความพร้อมด้านบุคลากร จึงขอยกเลิกไปก่อน 

3.1.2) การถ่ายท ารายการ Navigator ทางทีมงานฯ แจ้งขอเล่ือนการ
ถ่ายท าไปเดือนพฤศจิกายนและจะนัดหมายอีกครั้ง 

3.1.3) การขอพื้นท่ีกระทรวงฯ เพื่อจ าหน่ายสินค้าองค์การฯ อยู่
ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นท่ี 

3.1.4) การท าธุรกิจร่วมกับบริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.1.5) กิจกรรม “Bike To The Garden” 
3.1.6) การเข้าร่วมจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว LANNA EXPO 2017   

3.2) ด้านการประชาสัมพันธ์  
การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ 

เผยแพร่บทบาท และกิจกรรมขององค์การฯ ผ่านส่ือแขนงต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 
3.2.1) ส่ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 7 ฉบับ 13 ครั้ง รวมตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวน 4,930,000 ฉบับ 
3.2.2) ส่ือโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม ่จ านวน 2 ครั้ง 
3.2.3) ส่ือวิทยุ จ านวน 71 ครั้ง ผ่าน 17 สถานี  
3.2.4) ส่ือนิตยสาร จ านวน 3 ครั้ง 34,000 ฉบับ 
3.2.5) ส่ือ Social Media  จ านวน 367 ครั้ง ได้แก่ website 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 23 ครั้ง, Page Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 79 ครั้ง 
/Page… 
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Page Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน 80 ครั้ง , Instagram Queen Sirikit 
Botanic Garden จ านวน 31 ครั้ง และ website หน่วยงานต่างๆ จ านวน 136 ครั้ง 

3.2.6) ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือบุคคล โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้พร้อมน าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ านวน 25 คณะ 1,331 คน 

3.2.7) ส่ือนิทรรศการพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและผลิตภัณฑ์จากพืช
สกุลมหาหงส์ ในงานแถลงข่าวกิจกรรม “สีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน  

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) การให้เช่าอาคารบลูแวนด้า ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฯ ร่วมกัน ด าเนินการหา

ผู้ประกอบการมาเช่าพื้นท่ีและให้ด าเนินการประกาศตามระเบียบขององค์การฯ ต่อไป 
2) การลงภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆในส่ือนิตยสารนั้น ให้ค านึงถึงความ

เหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการน าภาพของกลุ่มเป้าหมายลงในนิตยสารนั้น ต้องค านึงว่า 
นิตยสารนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่ 

4) การผลิตสินค้าภายใต้งานวิจัยมหาหงส์ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการผลิตสินค้าจากงานวิจัยมหาหงส์และ

สินค้าองค์การฯ แนะน าให้ร้านค้า จัดท ากระเช้าส าหรับให้ ผู้บริหารฯ น าไปมอบให้บุคคลส าคัญเนื่องในวัน
ส าคัญ เช่น ในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ เป็นต้น 

5) การติดตามสัญญาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมฯ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการติดตามสัญญาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมฯ 

ขอให้คณะกรรมการหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สรุปข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนาฯ ท่ีผ่านมา โดยขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องฯ จัดท าข้อมูลรายละเอียด
ให้ครอบคลุม เพื่อน าเรียนให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมฯ) 

6) การจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบว่าในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

องค์การฯ ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญฯ ผู้บริหารฯ และคณะท างาน จึงได้หารือในแนวทางการจัด
กิจกรรมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ) 

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและแนะน าให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและแนวความคิดในการเขียนประชาสัมพันธ์ 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประสานเพื่อด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรจากคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  

 
/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.4 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ  อ.ส.พ. จ านวน 11 เรื่อง ดังนี้ 

1)  ความก้าวหน้าเรื่องโครงสร้าง อัตราก าลัง  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
รับทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างท่ีได้จัดท า ซึ่งกระทบกับท้ังองค์กร ฝ่ายบริหาร จึง
จะต้องด าเนินการอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดท าอย่างมาก จึงจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง ตามท่ีท่ีปรึกษาได้ด าเนินการ โดยในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารจะได้ท าการนัดหมายพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป รวมถึงคนท่ีลาศึกษาต่อ ท่ีจะต้องมาฟังช้ีแจงในเรื่องการจัดท า
โครงสร้างและการท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพราะจะมีผลต่อต าแหน่งงาน  

2) ขออนุมัติปรับสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร และค่ารักษาพยาบาล ของ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2560 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการปรับสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร จากเดิม 150 บาท ปรับข้ึนเป็น
เงิน 300 บาท/บุตร 1 คน จ านวนบุตรไม่เกิน 3 คน และจ ากัดอายุบุตรไม่เกิน 18 ปี และให้เริ่มใช้ในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 

3) ขออนุมัติค่าชุดกากีพร้อมค่าเครื่องหมายให้พนักงานและลูกจ้างประจ า  
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 14 
กรกฎาคม  2560 อนุมัติค่าเครื่องแบบปฏิบัติงานชุดกากีพร้อมเครื่องหมาย ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจ า 
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ านวนเงินท้ังส้ิน 352,500 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) โดยขอ
อนุมัติใช้จากเงินนอกงบประมาณคงเหลือปี 2560  

4)  การเล่ือนระดับของพนักงาน  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่า
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  มีมติให้ไปพิจารณาใน
รายละเอียดให้ชัดเจน และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งต่อไป  คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์จึงได้มีมติมอบหมายให้ ผอ.ส านักอ านวยการ จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. พิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560  และมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดเตรียมค าส่ังการ
เล่ือนระดับเพื่อให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ลงนาม และเพื่อพนักงานท่ีได้รับการเล่ือนระดับจะได้แต่งกายชุด
เครื่องแบบกากีได้ถูกต้อง 

5)  ขออนุมัติให้ อ.ส.พ. ด าเนินการจัดต้ังสถานปฐมพยาบาล 
ฝ่ายลูกจ้างฯ ได้เสนอท่ีประชุมเพื่อขอให้ อ.ส.พ. จัดต้ังสถานปฐมพยาบาล

หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินขึ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ รับทราบและมีมติดังนี ้
(1) เรื่องรถท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉินต้องด าเนินการตามข้อกฎหมาย เห็นควรให ้

/จัดเตรียม... 
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จัดเตรียมรถท่ีสามารถใช้งานกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลาไว้จ านวน 1 คัน   
(2) ห้องพยาบาลท่ีสามารถเข้าถึงได้ ให้จัดหาและด าเนินการได้ก่อนโดยเร็ว 
(3) มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประชุมเพื่อด าเนินการ ข้อ (1) และ ข้อ (2) โดยเร็ว  
(4) ให้ฝ่ายบริหาร ด าเนินการในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน และขอให้ก ากับดูแล 

ติดตามการด าเนินงานของคณะท างานฯ ในเรื่องดังกล่าว และรายงานความก้าวหน้าให้ท่ีประชุมทราบในการ
ประชุม ครั้งต่อไป 

6) การขอยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท 
แทน  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบและมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์  ไปหาข้อมูลการขอ
ยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท  แทน สิทธิพ่วงของรักษาพยาบาลจะถูก
ยกเลิกด้วยหรือไม่  และส่วนทรัพยากรมนุษย์ได้สอบถามจากกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ในเรื่องการขอ
ยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท แทน ซึ่งสิทธิท่ีถูกยกเลิกจะยกเลิกเฉพาะ   
ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่สิทธิอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เงินช่วยเหลือบุตร เงินการศึกษาของบุตร  สามารถใช้
สิทธิจากองค์การได้ตามปกติ 

7)  การจัดท า MOU เพื่อใช้สิทธิเบิกตรงกับโรงพยาบาลของรัฐ  คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ รับทราบและมีมติมอบหมายให้งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการดังนี้ 

(1) ด า เนินการ จัดท า  MOU กับโรงพยาบาลสันทราย อ . สันทราย           
จ.เชียงใหม่ เพิ่มอีก 1 แห่ง 

(2)  ตรวจเช็คในเรื่องของสิทธิ์เบิกในการจัดท า MOU ดังกล่าวสามารถเบิก
ได้ถึงครอบครัวหรือไม ่

(3) รายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
8)  อัตราเงินเดือนลูกจ้างโครงการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ รับทราบจากผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ เรื่องการรับเงินเดือนของลูกจ้างโครงการ ของ  อ.ส.พ. ซึ่งได้รับ
อัตราเงินเดือนท่ีต่างกัน แต่วุฒิการศึกษา และจ านวนระยะเวลาการท างานเท่ากัน และมีมติมอบหมายให้ 
ส านักอ านวยการ จัดท ารายละเอียดของลูกจ้างโครงการฯ จัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบ เช่น อายุงาน  
เงินเดือน ต าแหน่งการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ให้น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

9)  ขออนุมัติก าหนดวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
รับทราบว่าตามท่ีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงวันท่ี 25 มกราคม 2560 
เรื่อง การก าหนดวันหยุดประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดวันหยุดส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ า โดย
ก าหนดให้วันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาไปแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2544  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก าหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันท่ียังไม่ครบ 

/ในวันอื่น... 
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ในวันอื่นแทน ในการนี้องค์การฯ จึงให้พนักงานและลูกจ้างประจ า ได้หยุดชดเชยวันท่ียังไม่ครบดังท่ีมีการ
ยกเลิกตามประกาศ และขอให้แจ้งวันท่ีจะขอหยุดชดเชยต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านักท่ีก ากับดูแล 
หรือหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขาเพื่อขออนุญาต และแจ้งส่วนทรัพยากรมนุษย์เพื่อทราบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ
ให้เสร็จส้ินภายในก่อนวันส้ินปีงบประมาณ 2560  ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีมติมอบหมายให้   
ผอ.ส านักอ านวยการหารือในเรื่องนี้กับรักษาการ ผอ.อ.ส.พ เพื่อยกเลิกประกาศวันหยุดชดเชยนี้ และขอให้ออก
ประกาศเพิ่มอีกฉบับต่อจากประกาศนี้ ว่าเนื่องจากในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดเพิ่มอีก 3 วัน ซึ่งการหยุด
ดังกล่าวเกินกว่ามาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ขอให้หาข้อมูลประกอบจากรัฐวิสาหกิจอื่นว่ามี
การหยุดชดเชยแล้วกี่หนว่ยงาน หน่วยงานไหนบ้าง ท้ังนี้ขอให้รายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

10) แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560   คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
รับทราบ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ท่ี รง 0510/ว 2752 ลงวันท่ี 
26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ และส านักอ านวยการ ได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ให้น า
เป็นแนวทางปรับปรุงสภาพการจ้างของ อ.ส.พ. ต่อไป  

11) การเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างโครงการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ  ได้รับเรื่องจากลูกจ้างโครงการฯ ในเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างโครงการฯ ท่ีมีความล่าช้า ซึ่งท าให้กระทบต่อการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ส านักอ านวยการ ด าเนินการดังนี้ 

(1) ก าหนดวันส่งเอกสารการตั้งเบิกเงินเดือนของลูกจ้างโครงการฯ 
(2) หากครบก าหนดแล้วให้ต้ังเบิกเงินเดือนลูกจ้างโครงการฯ หากหน่วย

ใดล่าช้าให้ท าการต้ังเบิกรอบท่ีสอง และหากต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช็คเพิ่มก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่าย  
ในส่วนนี้เพิ่ม 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมอบ
ให้รักษาการผู้อ านวยการฯ รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

5.3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมครั้ง ท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้

1)  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ทบทวนกฎบัตรฯ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในระเบียบวาระท่ี 4.4 

2)  ทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ าปี 2560 – 2564 และแผนการ 
/ตรวจสอบ... 
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ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ าปี 
2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ  อ.ส.พ. 
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในระเบียบวาระท่ี 4.6 

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประเมินตนเองและรายงานสรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบต่อไป ในระเบียบวาระท่ี 5.5 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.3.6 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม    

ได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) แผนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA   ด าเนินการ 4 ปี โดยแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2560  
มีท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

1.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานใน อ.ส.พ. ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรขององค์การ 

คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบตามท่ีได้มีการน าไปปรับแก้ไข และให้
ด าเนินการส่งแผนดังกล่าวให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

2) ทิศทางการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละสวน
พฤกษศาสตร์สาขา คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและมีข้อคิดเห็นว่าด้วยศักยภาพและความโดดเด่นในด้าน
พื้นท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ระยองท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ า สามารถพัฒนาให้เติบโตให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและหา
รายได้มากกว่าสวนสาขาอื่น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมุ่งเน้นและคงความเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลัก และ
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมท่ีจะช่วยผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในเรื่องท่ี
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขาเสนอมา คือ อัตราก าลัง งบประมาณ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าของสวน
สาขาต่อไป 

 
/3) ผลการ... 
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3) ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปีงบประมาณ 2560 คณะ
อนุกรรมการฯ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 และได้มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1) โครงสร้างของคณะกรรมการ มอบหมายให้หัวหน้างานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ในการแต่งต้ังว่าครบถ้วนถูกต้องตามคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้หรือไม่
เพียงใด 

3.2) มอบหมายให้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้
ความเห็นในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการก ากับดูแลงานด้านเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศและงานทรัพยากร
บุคคล ว่าควรจะมีอนุกรรมการดังกล่าวหรือไม่ หรืออาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่ต้องต้ัง
คณะอนุกรรมการเพิ่ม ท้ังนี้ เนื่องจากองค์การฯ มีคณะอนุกรรมการชุดย่อยมีจ านวนหลายคณะแล้วและ
อนุกรรมการต่างก็เป็นบุคคลเดียวกัน 

3.3) มอบหมายให้หัวหน้างานคณะกรรมการ จัดท าบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีคณะกรรมการจะต้องด าเนินการว่ามีเรื่องใดบ้างอย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและติดตาม
การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การได้อย่างครบถ้วน อย่างเป็นระบบต่อไป โดยจัดท าเป็นปฏิทินในการท างาน 
เพื่อให้มีการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละด้าน 

4) ทบทวนนโยบายแผนการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประจ าปี 
2561  คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561  
มีมติมอบหมายให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาเห็นชอบภายในก าหนดเวลาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการ 

5.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ประจ าไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าไตรมาสท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) ในระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการ
ประชุม 2 ครั้ง (ครั้งท่ี 2/0260 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 และครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
2560) เสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการสอบทานแผนการด าเนินงานของส านักตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีอื่นๆ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ตลอดจนได้ท าการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดยส านักตรวจสอบภายใน ได้มีการน าเสนอสอบทานโครงสร้าง
ส านักตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา ท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันและมีมติให้เลขานุการด า เนินการแก้ไขและปรับปรุง
โครงสร้างของส านักตรวจสอบภายใน และพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถ
น ามาปฏิบัติ และเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าการ
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (9) รายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ
หนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4     
ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีพร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าไตรมาสท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  จึงขอน าเสนอผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการ  อ.ส.พ.  สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแนว

ทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี และ
สอดคล้องกับการด าเนินงานในส่วนอื่นๆ ขององค์การฯ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีองค์การฯ ต้องด าเนินการ
ประกอบด้วย 

1) ด าเนินการให้บุคลากรยอมรับและตระหนักในความรับผิดชอบของตน เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2) ติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการ
สม่ าเสมอและกระตุ้นให้มีการรายงานประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

/3) ปรับปรุง... 
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3) ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และความเส่ียงขององค์การฯ 

4) ด าเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

5) ด าเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์การฯ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและความ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

1.1)  ทรัพยากร (บุคคล  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์) 
1.2)  กระบวนการในการให้ข้อมูลแก่กรรมการใหม่ 

2) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
ภาพรวมการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้คะแนน 47.33 คะแนน จาก

คะแนนท้ังหมด 52 คะแนน คิดเป็น 91.03% หรือเท่ากับ 3.64 คะแนน (เต็ม 4) 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (10) ประเมินผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมท้ังรายงาน
ผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
ข้อเท็จจริง 
นางสาวปัถวีฯ รายงานท่ีประชุมว่าจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยในภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การฯ ร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการขอรับ
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากบุคลากรของ อ.ส.พ. และขอความเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมโดยไปสมทบการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 20,000 บาท  

เนื่องจากเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยู่ปัจจุบันคงเหลือไม่มาก ซึ่ง ส่วนใหญ่มียอด
รายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มเติม  

 
/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ให้มีเงินกองทุนเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ี
คณะกรรมการหรือผู้อ านวยการได้อนุมั ติให้ด าเนินการหรือจัดให้มีขึ้น และเพื่อใช้จ่ายในการอ านวยความ
สะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 

ในการนี้ จึงขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม โดยขอ
อนุมัติใช้จากเงินนอกงบประมาณคงเหลือปี 2560 

การพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) กรณีขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  โดยอาศัย

อ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 
เพื่อใช้จ่ายในการอ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ จึงมีความ
เห็นสมควรอนุมัติการด าเนินการเรื่องดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การฯ 
ท้ังนี้ การอนุมัติเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
ข้อ 8 และมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. รับไปด าเนินการต่อไป   

2) กรณีเงินนอกงบประมาณท่ีมีคงเหลืออยู่จ ากัด เห็นสมควรให้มีการระดมเงิน จัดหา
หรือจัดสรรมาเพิ่มเติม เพื่อให้มีเพียงพอในการสนับสนุนกิจการงานต่างๆ และเพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานของ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่องต่อไป จึงเสนอให้ อ.ส.พ. พิจารณาวิธีการหรือแนวทาง ยกตัวอย่างเช่นการ
จัดสรรเป็นอัตราร้อยละจากแหล่งเงินรายได้ต่างๆ การจัดกิจกรรมหารายได้ เป็นต้น 

3) คณะกรรมการฯ ยินดีร่วมสมทบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมครั้งนี้ เป็น
เงิน 9,000 บาท ส าหรับส่วนท่ีขาดอีกจ านวน 11 ,000 บาท ค่อยไปใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 เพื่อใช้จ่ายในการอ านวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ  จึงมอบหมายให้รักษาการผู้อ านวยการ    อ.ส.พ. รับไป
ด าเนินการต่อไป  และให้ อ.ส.พ. น าเสนอแนวทางการจัดหารายได้เพื่อจะได้มีเงินจัดไว้เป็นเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงานน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินนอกงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม และ
มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

6.2 หนังสือแจ้งขอให้ด าเนินการตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ) 

มติที่ประชุม  (ลับ) 

 

 

/6.3 ก าหนดการ... 
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6.3 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
ท่ีประชุมได้ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี 9/2560 ในวันอังคารท่ี 12 กันยายน 

2560 ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 

 
 
 
 

(นางสาวสิริวรรณ  กันทา) 
พนักงานบริหาร 4 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน) 
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ 
รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 

(นายภราดร  หอมแย้ม) 
รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


